

Hướng dẫn giảm thiểu rủi ro thiên tai trên biển

Phòng chống thiên tai - tương lai chính bạn!

Trước thiên tai



Thông báo ngay cho Hệ thống Đài TTDH Việt Nam trên tần số 7903 kHz, kênh 16 VHF và hệ thống thông tin của Bộ đội biên phòng khi phát hiện có hiện tượng thiên tai trên biển.



Trang bị đầy đủ các loại trang thiết bị thông tin liên lạc trên biển.



Thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo thiên tai trên biển trên các tần số 7906/8294 kHz và kênh 16/18 VHF của Hệ thống Đài TTDH Việt Nam.



Thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo thiên tai trên: Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài truyền hình Việt Nam.

Trong thiên tai



Thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo thiên tai từ Hệ thống Đài TTDH Việt Nam trên tần số 7906/8294 kHz và kênh 16/18 VHF, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam.



Giữ liên lạc với Đài TTDH Việt Nam, các lực lượng chức năng trên bờ để đưa tàu, thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú an toàn.

→
Xem tiếp trang sau

Hướng dẫn giảm thiểu rủi ro thiên tai trên biển

Phòng chống thiên tai - tương lai chính bạn!



Duy trì liên lạc giữa các phương tiện với nhau và với Hệ thống Đài TTDH Việt Nam trên tần số 7903 kHz, kênh 16 VHF, hệ thống thông tin của Bộ đội Biên phòng và các hệ thống thông tin khác.



Gọi ngay cho Hệ thống Đài TTDH Việt Nam trên tần số 7903 kHz, kênh 16 VHF, hệ thống thông tin của Bộ đội Biên phòng khi tàu cần cứu hộ, cứu nạn.



Thông báo cảnh báo thiên tai tới các thuyền viên trên tàu thuyền và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.



Thông báo số lượng người, vị trí hoạt động và số hiệu của tàu thuyền trên biển cho Hệ thống Đài TTDH Việt Nam trên tần số 7903 kHz, kênh 16 VHF, hệ thống thông tin của Bộ đội biên phòng...

Sau thiên tai



Liên lạc ngay lập tức với Hệ thống Đài TTDH Việt Nam trên tần số 7903 kHz, kênh 16 VHF trong trường hợp có người bị thương, cần trợ giúp khẩn cấp.



- Kiểm tra lại các trang thiết bị trên tàu;
- Khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định, khôi phục sản xuất.